

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า ขณะตลาดจับตาค่าปัญหาทางงบประมาณสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์ช่วงต้นภาคเช้า อ่อนค่าจากเมื่อวาน แต่ยังอยู่ในกรอบแคบๆ ขณะที่นักลงทุนรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทางงบประมาณ และเพดานหนี้ของสหรัฐ

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย แต่มีแนวโน้มจะปิดทรงตัวในสัปดาห์นี้ โดยถูกกดดันจากความเสียวที่สหรัฐจะผัดนัดชำระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ และการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นลงเมื่อใด

*ช่วงเช้านี้ ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 80.541 หลังพุ่งขึ้น 0.3% เมื่อวานนี้ เนื่องจากรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง ในสัปดาห์ที่แล้ว

*ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ เช่น ราคาผู้บริโภคที่ร่วงลงจนน่าวิตก ตอกย้ำความลังเลของเฟดที่จะชะลอโครงการซื้อสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ระดับสูง 3 รายของเฟด กล่าววานนี้ว่า เฟดทำให้ตลาดสับสนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายของเฟดในช่วงที่ผ่านมา

*นักลงทุนกำลังจับตาคาการประชุมของเฟดในเดือนต.ค.และธ.ค.แม้บางคนสงสัยว่า เฟดอาจจะชะลอการปรับลดมาตรการจนกว่าจะถึงต้นปีหน้า เพื่อให้แน่ใจว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

*ตลาดกำลังจับตาคความขัดแย้งทางการเมืองในสหรัฐอย่างใกล้ชิดด้วย

*สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ปฏิเสธที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดี บารัค โอบามา ที่ต้องการให้มีร่างกฎหมายโดยตรง เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถบริหารงานหลังวันที่ 30 ก.ย. และเพิ่มอำนาจในการกู้เงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการผัดนัดชำระหนี้

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.268 บาท

*09.29 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.24/26 จาก 31.16/23 วานนี้
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.21/28 จาก 31.12/19 วานนี้

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 98.71/74 จาก 98.87 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3480/82 จาก 1.3482 ในนิวยอร์กเมื่อคืน

"วันนี้หน้าจะแกว่งในกรอบ ปัจจัยมีอยู่ แต่ไม่ได้มีอะไรใหม่ ก็เลยเป็นการรอดู แต่ช่วงนี้อาจจะขึ้นลงเร็วหน่อย เพราะแรงซื้อแรงขาย มาไม่ค่อยพร้อมกัน importers ก็เหมือนจะเข้ามาทำ position ไปเยอะแล้ว" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 31.15-31.30 โดยภาพรวม จะเป็นการแกว่งตัว เพื่อรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับปัญหางบประมาณ และเพดานหนี้ของ สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเข้ามาทำธุรกรรมในตลาด ไปมากพอสมควรแล้ว ทำให้ปริมาณธุรกรรมในช่วงนี้ไม่หนาแน่นนัก ส่งผลให้เงินบาท อาจจะ แกว่งตัวขึ้นลงเร็วในบางช่วง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้